

V/v giải trình nguyên nhân tăng giảm
lợi nhuận BCTC 6 tháng năm 2023 sau soát xét

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ vào thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xin giải trình các nội dung sau:

1. Nguyên nhân giảm lợi nhuận >10% so với cùng kỳ và chuyển lãi sang lỗ:

* Lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2023 giảm 168,56 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2023 giảm 169,09 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước;

* Lợi nhuận sau thuế kỳ này lỗ, chuyển lãi từ báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ:

+ Báo cáo tài chính riêng kỳ này lỗ: 135,67 tỷ đồng; Kỳ trước lãi: 32,89 tỷ đồng.

+ Báo cáo tài chính hợp nhất kỳ này lỗ: 136,13 tỷ đồng; Kỳ trước lãi: 32,96 tỷ đồng

Nguyên nhân:

6 tháng năm 2023, thị trường tiêu thụ thép gặp nhiều khó khăn, sản lượng và giá bán giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào cao:

- Sản lượng tiêu thụ thép cán giảm 104,327 tấn; Tỷ lệ giảm 26,5% so với cùng kỳ.

- Giá bán thép bình quân giảm mạnh tỷ lệ giảm 12,2% so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn thép bình quân giảm thấp hơn, tỷ lệ giảm 9,8% so với cùng kỳ, đây là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ ở báo cáo riêng giảm, với tỷ lệ 103,3% so với cùng kỳ; báo cáo hợp nhất giảm với tỷ lệ 93% so với cùng kỳ.

- Chi phí tài chính tại báo cáo riêng tăng 31,41 tỷ đồng và tại báo cáo hợp nhất là 24,115 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay và trích lập dự phòng đầu tư dài hạn.

2. Lợi nhuận thay đổi so với trước soát xét báo cáo tài chính

Lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo tài chính riêng 6 tháng năm 2023 tăng lỗ 18,4 tỉ đồng tương đương 15,7% so với trước khi soát xét báo cáo tài chính.

Lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2023 tăng lỗ 18,4 tỉ đồng tương đương 15,6% so với trước khi soát xét báo cáo tài chính.

Nguyên nhân:

+ Điều chỉnh trích thêm chiết khấu bán hàng: 16,5 tỷ đồng

+ Điều chỉnh trích thêm chi phí hỗ trợ vận chuyển: 1,9 tỷ đồng

3. Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán:

- Về dự án cải tạo mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - Giai đoạn 2: TISCO đang tích cực phối hợp các đơn vị liên quan, tích cực làm việc với các nhà thầu và báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện xử lý dự án.

Ngày 16/3/2023, đoàn công tác của SCIC, VNSTEEL, TISCO đã làm việc với MCC thảo luận hướng xử lý, vướng mắc, tồn tại của hợp đồng EPC #01. Kết thúc chuyên công tác, các bên đã ký kết biên bản làm việc. Phía MCC thống nhất sẽ cử đoàn khảo sát sang TISCO để đánh giá lại tình trạng trang thiết bị và công trình của dự án trong thời gian sớm nhất để làm cơ sở xây dựng các phương án đề xuất cho việc tiếp tục xử lý Dự án GĐ2 trong thời gian tới.

Ngày 31/3/2023, phía MCC đang cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam để tiến hành đánh giá tình trạng thiết bị và công trình xây dựng dở dang của dự án.

Sau khi Đoàn công tác của MCC có kết quả kiểm tra, đánh giá về thiết bị công trình xây dựng lắp đặt dở dang của dự án, căn cứ vào đó TISCO báo cáo có thẩm quyền đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tồn tại và giải quyết các cơ chế cho Dự án nhằm giải quyết dứt điểm.

- Đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Công ty đã được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với một số khu vực mỏ của Mỏ than Phấn mẽ đến tháng 5/2022. TISCO đang tích cực làm việc với Bộ Tài Nguyên và Môi trường để sớm được phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trữ lượng còn lại của khu vực Nam Làng Cẩm. Sau khi được phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng thời có Thông báo nộp tiền của Cục Thuế Tỉnh Thái Nguyên, TISCO sẽ tiến hành điều chỉnh số chênh lệch tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã hạch toán (nếu có).

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xin giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các nội dung trên. Kính mong Quý Cơ quan xem xét.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, TCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh